



สำเนาวารสารการประชุมสภาฯ

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสำรวย เกตุชาติ	ประธานสภาฯ	สำรวย เกตุชาติ	
๒	นางพรทิพย์ ตริ่มงคล	รองประธานสภาฯ	พรทิพย์ ตริ่มงคล	
๓	นายดอกกรัก หวังเครื่องกลาง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑	ดอกกรัก หวังเครื่องกลาง	
๔	นางนริศรา วงศ์จอม	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒	นริศรา วงศ์จอม	
๕	นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓	สุภาภรณ์ ภัคตะไชย	
๖	นางสุนัดดา เหลืองจันทิก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔	สุนัดดา เหลืองจันทิก	
๗	นางขวัญเรือน พันหนองแสง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕	ขวัญเรือน พันหนองแสง	
๘	นายประสาธต์ เปลี่ยนอ่วม	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖	ประสาธต์ เปลี่ยนอ่วม	
๙	นายอนงค์ กองจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙	อนงค์ กองจันทร์	
๑๐	นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐	บุญเหลือ เชียงทอง	
๑๑	นายอนันต์ สวัสดิ์	เลขานุการสภาฯ	อนันต์ สวัสดิ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวทัศนีย์ สิงหะ	นายก อบต.	ทัศนีย์ สิงหะ	
๒	นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี	รองนายก อบต.	สุภาพร เฉลิมศรี	
๓	นายจันทร์ ปุริบุญโน	รองนายก อบต.	จันทร์ ปุริบุญโน	
๔	นายสอาด ชันนอก	เลขานุการนายกฯ	สอาด ชันนอก	
๕	นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ	ผอ. กองคลัง	อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ	
๖	นางจิราพร พรหมทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	จิราพร พรหมทอง	
๗	นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช	นักวิเคราะห์ฯ	สุภารัตน์ ดาเวช	
๘	นายสัญญา อินทรประสพ	กำนันตำบลเบญจขจร	สัญญา อินทรประสพ	
๙	นายบุญเหลือ แต้มทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	บุญเหลือ แต้มทอง	
๑๐	นายสมาน ปรีโยทัย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	สมาน ปรีโยทัย	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ทำการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ดำเนินการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านสำเนาวาระการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการสภา ได้อ่านสำเนาวาระการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดำเนินการอ่านทีละหน้า ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

ตามรายละเอียดที่ได้อ่านไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนหรือไม่ เชิญเสนอได้

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนแต่อย่างใด

ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอน ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ขอมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่านจากสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ท่านงดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน ๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่เหลือ คือ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติ

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ตามบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิมเนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ดังนั้นในวาระที่ ๒ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ก่อนที่จะมีการลงมติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างใด แต่ไม่สามารถที่จะขอแปรญัตติได้ ลำดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง

ประธานคณะฯ

กระผมนายดอกกรัก หวังเครื่องกลาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ปรากฏว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด และในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติ ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่แปรญัตติเช่นกัน และได้ดำเนินการส่งร่างเดิมคืนให้กับประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ตามบันทึกขอส่งร่างเดิมคืน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

ตามบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิมเนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ดังนั้นในวาระที่ ๒ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ก่อนที่จะมีการลงมติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างใด แต่ไม่สามารถที่จะขอแปรญัตติได้ ก็ขอเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ดังนั้นขอมติในวาระที่ ๒ ด้วยการยกมือลงมติในวาระที่ ๒ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่าน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่านงดออกเสียง ๑ ท่าน

เลขานุการสภาฯ

ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๓ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ขอข้ามไปพิจารณาวาระแทรก กรณีการทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ที่ได้มีการยื่นหนังสือขอทำกิจการนอกเขต ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔.๒ พิจารณาขอทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกจำนวน ๘ โครงการ โดยมีรายละเอียดที่จะชี้แจงดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบนคันคลองยุทธศาสตร์ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๔๕๙,๓๕๓ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยคูเลทเชื่อมซอยผู้ใหญ่สมบูรณ์ เชื้อคำศรี หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๑๗๑,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผู้ใหญ่สมบูรณ์ เชื้อคำศรี - ไร่ นายบรรจบ ฯ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๔๔๙,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบนคันคลองยุทธศาสตร์ช่วงระหว่าง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๑๙๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผู้ใหญ่อายุ ไร่สะอาด หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยไร่ นายจรรย์ พิมพ์สาร หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ ๑๕๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อม)

๔.๒.๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นคันคลองยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๒

๔.๒.๘ โครงการย้ายถังประปาพร้อมติดตั้งใหม่ ระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒

รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อม ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา เกี่ยวกับโครงการที่เสนอมานี้ทั้ง ๘ โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอดำเนินการทำกิจการนอกเขต

นายกฯ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ที่ยื่นขอทำกิจการนอกเขต เนื่องจากกรณีพื้นที่ซับซ้อนกัน ไม่สอดคล้องกับประกาศแนวเขตปกครองท้องถิ่นที่บ้านเรือนของราษฎรที่อยู่จริงตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่ไม่ตรงกับประกาศปกครองท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกจึงได้ยื่นเรื่องขอดำเนินกิจการนอกเขต ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก มีเงินสะสมที่ค่อนข้างมาก ถึง ๖๐ กว่าล้านบาท ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างทั่วถึง เห็นควรพิจารณา

ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อที่จะซักถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ก็สามารถที่จะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมได้ขอเชิญ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม ก็ขอมติเกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้ยื่นขอดำเนินการ ทั้ง ๘ โครงการ ขอมติ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ทำกิจการนอกเขตได้ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่าน จากสมาชิกสภาฯ ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธานสภาฯ ขณะนี้ใกล้เวลาพักเที่ยงแล้ว ก็จะขอหยุดพักการประชุมก่อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อน และขอนัดประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่เหลือ และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ ขอหยุดพักการประชุมค่ะ

พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ เริ่มประชุมต่อในระเบียบวาระที่เหลือ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๓

เลขานุการสภาฯ ๔.๓ พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ ผู้ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ในกรณีดังกล่าวฯ เป็นร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้นจะต้องดำเนินการพิจารณาเป็นสามารถ ซึ่งไม่ใช่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อำนาจในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว เป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาได้

ดังนั้นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้พิจารณากรณีพิจารณา ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามข้อ ๔๕ เป็นสามารถระหวัดเดียวขอให้สมาชิกสภาฯ เป็น ผู้เสนอ

ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายกฯ กรณีดังกล่าวขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามารถระหวัดเดียว

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

น.ส.บุญเหลือ เชียงทอง ดิฉัน นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ ให้พิจารณา สามารถระหวัดเดียว

นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย ดิฉัน นางสาวสุภาภรณ์ ภัคตะไชย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ ม.๓ ให้พิจารณา สามารถระหวัดเดียว

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะเสนอนอกเหนือจากนี้หรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรายละเอียด ให้เลขานุการสภา ดำเนินการในวาระที่ ๑ รับหลักการต่อไป

เลขานุการสภา

ร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑๒ ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่าง

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายความว่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้

จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและ
หรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้ง
มอบหมาย

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเบญจขรด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตาม
วรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและ
ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕. และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร มอบหมายให้ปลัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕. ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเบญจขร อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้
การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖. เมื่อปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗. ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทาง
หนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑. เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒. ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร รักษาการตามระเบียบนี้

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๗

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามหรือสอบถาม ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการในวาระที่ ๑ แห่งร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่าน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธานสภา

เมื่อสภา รับหลักการแล้วลำดับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพิจารณา เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจง รายละเอียดขั้นตอนและดำเนินการต่อไป

เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ผู้อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียว แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรรูปที่ดินเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ดังนั้นในการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินตาม ระเบียบข้อบังคับข้อ ๔๗ วรรคสอง เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเต็ม สภา โดยประธานสภา เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ประธานสภา

ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ในขั้นตอนการแปรรูปที่ดิน ร่างระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแปร ญัตติในข้อใดขอเชิญ แปรญัตติได้ ขอเชิญ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ประการใด

ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดซักถามหรือสอบถาม ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะ รับหลักการในวาระที่ ๒ ขั้นตอนการแปรรูปที่ดิน แห่งร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบในวาระที่ ๒ แห่งร่างข้อบัญญัติ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่าน จากสมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธานสภา

ในวาระที่ ๓ ก่อนที่จะมีการลงมติร่างข้อบัญญัติ ระเบียบฯ นั้น ขอขำม ไปพิจารณาในวาระที่ ๓ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อน

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้มีการลงมติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ไปแล้วนั้น เหลือการลงมติในวาระที่ ๓ ก็จะใช้วิธีการลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๗๓ (๑) และ ข้อ ๗๔ (๑) คือการลงมติโดยเปิดเผยและใช้วิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ในลำดับต่อไป ก็จะทำให้ที่ประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อที่จะซักถามเพิ่มเติมหรือจะให้อธิบายในส่วนใดก็ขอเชิญได้ เพื่อที่จะให้ทางผู้บริหารได้ตอบหรือชี้แจง แต่ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามได้

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือซักถามแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

ดังนั้นขอมติในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติเห็นชอบเพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอมติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่านจากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธานสภาฯ

ตามที่ได้มีการลงมติเกี่ยวกับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ในวาระที่ ๒ ไปแล้วนั้น เหลือการลงมติในวาระที่ ๓ ก็จะใช้วิธีการลงมติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๗๓ (๑) และ ข้อ ๗๔ (๑) คือการลงมติโดยเปิดเผยและใช้วิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ในลำดับต่อไป ก็จะทำให้ที่ประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อที่จะซักถามเพิ่มเติมหรือจะให้อธิบายในส่วนใดก็ขอเชิญได้ เพื่อที่จะให้ทางผู้บริหารได้ตอบหรือชี้แจง แต่ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามได้

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามหรือซักถามแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

ดังนั้นขอมติในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติเห็นชอบเพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ ท่านจากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

ระเบียบวาระอื่น ๆ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาทุกท่านมีข้อคิดเห็น ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมขอเชิญได้

นายกฯ

กรณีเกี่ยวกับเสียงตามสายที่ได้แจ้งในที่ประชุมไปแล้วนั้น ขณะนี้มีบางหมู่ที่ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาก็ขอให้หมู่ที่ยังไม่ได้ แจ้งทำแบบคำร้องแจ้งเข้ามาเพื่อที่จะได้ดำเนินการซ่อมแซมให้

กำนันฯ

เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวนั้น ใครขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบหน่วย ที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับ ระบบเสียงที่สะท้อนเนื่องจากไม่มีระบบ เกี่ยวกับการตัดเสียงสะท้อน(ระบบลูกกลาย) ทำให้การรับฟังไม่ค่อยได้ยิน และถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็จะดีผลดีเนื่องจากขณะนี้ชำรุดค่อนข้างมาก

นายกฯ

ขณะนี้ในช่วงปลายงบประมาณ ถ้าจะดำเนินการเป็นแบบจัดหาใหม่ก็ต้องดำเนินการตั้งงบประมาณ ในปี ๒๕๖๗ ในปีนี้ถ้าดำเนินการได้ก็ต้องเป็นระบบซ่อมแซมก่อน จะได้ทำการสำรวจแต่ละหมู่

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีสมาชิกสภา ท่านใดหรือผู้ร่วมประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะ

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่อง อื่น ๆ อีก ดิฉันขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



(นายอนันต์ สวัสดิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ลงชื่อ



(นางสาวรวย เกตุชาติ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายตอกรัก หวังเครื่องกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนงค์ กองจันทร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนริศรา วงศ์จอม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร หมู่ที่ ๒